



ประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)  
เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล

ตามประกาศศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เรื่อง รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์ จำนวน ๔ อัตรา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์บุคคลและรวบรวมสรุปรายชื่อผู้เข้ารับสมัครที่คัดเลือกได้ครั้งนี้ (ตามลำดับ) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นั้น

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) จึงขอแจ้งผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคลตามประกาศฯ ข้างต้น โดยเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ดังต่อไปนี้

**ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวสุชัญญา รอดหลัก
๒	นางสาวจันทร์จิตร ทรัพย์ระเบียบ

**ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวเรวดี เคนพล

**ตำแหน่งพนักงานรับแจ้งเหตุทางการแพทย์**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล
๑	นางสาวมัญชยา แสงมาน

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น ๑ อาคารศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) หากไม่เข้ารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ให้นำเอกสารฉบับจริง (บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และวุฒิการศึกษา) มาด้วยในวันที่มารายงานตัว หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือคุณสมบัติของผู้ผ่านการคัดเลือกในภายหลังแล้วปรากฏว่าไม่มีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้ และจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับ...

สำหรับการประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือก จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพรเทพ ไช้เฮ้ง)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ)  
สำนักงานแพทย์